

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ด้านบริหาร ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสถาบันวิชาการทีโอที ชั้น ๓ อาคารกาญจนาภิเษก ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายพิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ตามที่สำนักวิจัยและวิชาการเสนอ และขอให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมตามความเห็นที่ประชุม

2. เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน ตามที่สำนักวิจัยและวิชาการเสนอ และขอให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมตามความเห็นที่ประชุม

3. เรื่อง (ร่าง) รายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ตามที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเสนอ และขอให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมตามความเห็นที่ประชุม

4. เรื่อง เสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 จำนวน 1 ราย คือ นายสมบัติ เปรมประภา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามที่นายปริญญ์ ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ

**5. เรื่อง ข้อมูลกรณีการจับกุมและค้นบ้านนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม และการให้ออกคำสั่งเนรเทศนายสาธิต เซกัล**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีมติ ดังนี้

1. รับทราบรายงานข้อมูลกรณีการจับกุมและค้นบ้านนาย สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม และการให้ออกคำสั่งเนรเทศนายสาธิต เซกัล ตามที่สำนักวิจัยและวิชาการเสนอ และให้ส่งรายงานดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

2. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (หยิบยก) กรณีนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม ควบคุมตัว และค้นบ้าน เมื่อระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2557 และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดำเนินการต่อไป และให้สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสอบถามเพิ่มเติมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีหลักฐานประกอบการพิจารณาว่า การตรวจค้นบ้านโดยเจ้าหน้าที่นั้น ได้ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่อย่างไร